

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.83 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 32.75-32.95 บาท

* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 32.83 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน แนวโน้มผันผวน มีโอกาสแข็งค่า คาดกรอบวันนี้ 32.75-32.95 บาท

* นายจิตพล พฤษชาเมธาพันธ์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า เงินดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.83 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงสิ้นวันทำการก่อน โดยเชื่อว่าเงินบาทมีโอกาสแข็งค่ากลับขึ้นมาได้ในสัปดาห์นี้ ถ้าตลาดกลับมาเปิดรับความเสี่ยง

จุดที่ยังต้องระวัง คือ แนวโน้มในตลาดทุนไทยที่เจอแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติไม่หยุด และค่าเงินดอลลาร์ที่ผันผวน เชื่อว่าทั้งสองปัจจัยจะทำให้ค่าเงินบาทมีโอกาสแกว่งตัวกว้าง เช่นเดียวกับในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา คาดกรอบเงินบาทระหว่างวันที่ 32.75-32.95 บาท และกรอบสัปดาห์นี้ที่ 32.50-33.15 บาท

เขากล่าวว่า ในสัปดาห์นี้ต้องจับตาการเลือกตั้งมิดเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันอังคารและจะรู้ผลทั้งหมดในช่วงวันพฤหัสบดี เชื่อว่าผลที่ออกมาสามารถขยับตลาดการเงินไปได้ทุกทาง เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลง สส. ทั้งหมด 435 ตำแหน่งและ สว. 35 ใน 100 ตำแหน่ง ขณะที่ผลโพลล่าสุดประเมินว่า Democrats จะกลับมาชนะในสภาล่าง (House of Representatives) ได้ในครั้งนี้

นอกจากนี้ก็จะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในวันศุกร์ คาดว่าเฟดจะ “คง” ดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2.25% ในครั้งนี้ หลังจากที่ตลาดการเงินล่าสุดผันผวนสูง และการเลือกตั้งก็เพิ่งผ่านไปไม่นาน

เห็นได้ชัดว่าความเสี่ยงทั้งหมดในสัปดาห์นี้ จะมาจากฝั่งสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์เป็นหลัก ถ้าการเลือกตั้งผ่านไปได้ด้วยดี มีผลตามคาด และโดนัลด์ ทรัมป์กลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาการค้ากับจีน ตลาดก็จะกลับมาเปิดรับความเสี่ยง (Risk On) แน่นนอน ขณะที่กรณีที่ดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นได้ในระยะสั้นจะเกิดขึ้นได้ ถ้า Republican ชนะเลือกตั้งทั้งในทั้งสองสภา และเร่งผลักดันนโยบายลดภาษีและกีดกันผู้อพยพ คาดว่าผลที่ตามมาจะทำให้ตลาดกลับมากังวลเรื่องเงินเฟ้อ ดอกเบี้ย และเปิดรับความเสี่ยง (Risk off)

- * ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.45 จากวันศุกร์ 96.37
- * วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 611.35 ล้านบาท
- * วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,642.82 ล้านบาท
- * ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 32.914 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS